

# SHB tung gói giải pháp hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI

17:20 24/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**SHB miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ tài chính và cung cấp nhiều đặc quyền cho các khách hàng doanh nghiệp FDI.**

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp FDI với những ưu đãi vượt trội, cùng thủ tục nhanh gọn, hồ sơ đơn giản.

Cụ thể, doanh nghiệp FDI trở thành khách hàng của SHB sẽ được tặng ngay tài khoản VND và tài khoản ngoại tệ số đẹp, đẳng cấp. Đồng thời, khách hàng sẽ được miễn phí chuyển tiền trong nước tại quầy và qua ngân hàng điện tử; miễn phí chuyển tiền quốc tế chiều đến, giảm đến 90% phí chuyển tiền quốc tế chiều đi, giảm tới 75% phí L/C nhập khẩu và miễn/giảm các loại phí thanh toán quốc tế. Chương trình ưu đãi áp dụng cho tất cả giao dịch phát sinh. Bên cạnh đó, ngân hàng đáp ứng các nhu cầu mua bán ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh và thủ tục thuận tiện.



## GÓI GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP FDI

- Tặng tài khoản số đẹp VND và ngoại tệ
- Miễn phí giao dịch tài khoản trong nước
- Miễn, giảm phí thanh toán quốc tế
- Miễn phí dịch vụ chi trả lương
- Tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh



*SHB tung gói giải pháp hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI.*

Với những ưu đãi trong gói giải pháp SHB cung cấp, khách hàng là doanh nghiệp FDI khi sử dụng tài khoản SHB chi trả lương cho cán bộ, nhân viên qua Internet Banking sẽ được hoàn toàn miễn phí giao dịch trong và ngoài hệ thống. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dành cho các CBNV của doanh nghiệp FDI hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khi mở tài khoản SHB như: mở thẻ tín dụng và vay tín chấp với hạn mức lên đến 20 lần thu nhập, tổng hạn mức tới 500 triệu đồng; miễn phí dịch vụ tin nhắn SMS và phí rút tiền tại ATM...

Đại diện lãnh đạo SHB cho biết: “Với phương châm lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, SHB cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của các doanh nghiệp FDI với nền kinh tế, đồng thời đồng hành và thấu hiểu mong muốn của nhóm khách hàng này, SHB thiết kế các sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu và mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trang bị kiến thức tài chính và thông thạo ngôn ngữ nhiều quốc gia nhằm đồng hành, thấu hiểu và hỗ trợ khách hàng tốt nhất”.

Song song với các chương trình ưu đãi về tài khoản và phí giao dịch, ngân hàng số SHB Corporate online cùng những giải pháp số được ứng dụng công nghệ hiện đại của SHB là công cụ hữu hiệu giúp khách hàng, trong đó có các doanh nghiệp FDI quản lý dòng tiền, quản trị hoạt động kinh doanh và giao dịch ngoại hối thuận tiện, nhanh chóng, mọi lúc.

Các sản phẩm dịch vụ nổi trội của SHB đã được minh chứng qua thời gian và nhận sự tin tưởng của khách hàng, có thể điểm tới như: dịch vụ thanh toán nội địa, quốc tế, mua bán ngoại tệ, cho vay, bảo lãnh, phái sinh hàng hóa, ngoại tệ...

Trải qua hơn 30 năm thành lập và phát triển, SHB đã khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu và vươn tầm khu vực, quốc tế. Ngân hàng mong muốn trở thành đối tác tin cậy, mang đến các giải pháp phù hợp và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, phát triển cùng đất nước.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/shb-tung-goi-giai-phap-hap-dan-cho-doanh-nghiep-fdi>